



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 67
SỐ 4063 (5813)

THỨ SÁU 12-9-2014

(19 THÁNG 8 GIÁP NGỌ)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku

Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

Triển khai công tác chuẩn bị về nội dung cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, ngày 11-9, Tiểu ban Nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020), do Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Ninh làm Trưởng tiểu ban chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Phiên họp đã thông qua Dự thảo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy chế hoạt động
(Xem tiếp trang 2) THANH NHẬT

Đảng bộ huyện Chư Prông:

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng huyện phát triển bền vững

Nhân dịp Đảng bộ huyện Chư Prông tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15-9), phóng viên Báo *Gia Lai* đã có cuộc phỏng vấn đồng chí NGUYỄN QUỐC DŨNG-Bí thư Huyện ủy Chư Prông xung quanh những thành tựu đạt được của huyện trong thời gian qua.

TRANG 4

Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Phần đầu từ nay đến năm 2015 toàn huyện sẽ có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Ia Drăng, Ia Pìn, Ia Boòng và Bàu Cạn. Các xã còn lại sẽ đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Trước mắt trong năm 2014 này mỗi xã phần đầu đạt thêm 2 tiêu chí, riêng xã điểm 4 tiêu chí.

TRANG 4

Sự cần thiết ban hành Luật Biển Việt Nam

TRANG 7



Nghĩa tình trên biên giới

Trong những năm gần đây, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số trên huyện biên giới Chư Prông đã có những chuyển biến tích cực. Từ chỗ chỉ biết trồng cây lúa rẫy, cây mì, giờ đây, với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự giúp đỡ trực tiếp của những người lính biên phòng, đồng bào nơi đây đã từng bước tiếp cận với cây lúa nước, cây cao su... nên đời sống kinh tế cũng dần ổn định.

TRANG 5

Ghi ở làng Bạc anh hùng

Vừa mới dừng xe trước cổng nhà già Sinh, chưa kịp cất lời chào tôi đã nghe tiếng Rmah Huy vọng ra từ phía vườn tiêu trước mặt: “Chuyện với già làng rồi thì nhớ sang nhà mình chơi đấy, mình kể chuyện làm tiêu cho mà nghe”...

TRANG 5



Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều nguồn nguyên liệu thích hợp cho việc phát triển sản xuất gạch không nung như xi măng, cát, bột đá, đất đồi... Nhưng số lượng các nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu quy trình sản xuất gạch không nung, có ý định đầu tư sản xuất còn ít.

Chậm triển khai sử dụng vật liệu xây dựng không nung

TRANG 3

Xét xử lại vụ Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Bình An:



Đề nghị xử phạt Trần Thị Quý Phượng trên 26 năm tù

TRANG 6

Ban Tuyên giáo Trung ương

Tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 11-9; tham gia ở điểm cầu tỉnh ta tại phòng họp trực tuyến Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) có đồng chí Phạm Thị Thu Dung-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng gần 60 đại biểu là các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XIV; lãnh đạo một số cơ quan: báo chí, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Vinh Quang-Vụ trưởng Vụ Trung Quốc Đông Bắc Á báo cáo về tình hình Trung Quốc thời gian gần đây; quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, dự báo thời gian tới. Đồng chí Hồ Quang Lợi-Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội báo cáo những thành tựu nổi bật của thủ đô Hà Nội sau 60 năm giải phóng (10-10-1954 - 10-10-2014), một số hoạt động trọng tâm của TP. Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng thủ đô. Đồng chí Bùi Hà-Vụ trưởng Vụ Kinh tế Quốc dân-Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2014; những thuận lợi, khó khăn đối với nền kinh tế nước ta những tháng cuối năm và tình hình nợ công, nợ xấu của nước ta hiện nay...

NGUYỄN DUNG

Quán karaoke bốc cháy, khách hoảng loạn

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 10-9 xảy ra một vụ hỏa hoạn tại quán Karaoke Sơn Lâm (số 03 Trần Hưng Đạo, phường Sông Bồ, thị xã Ayun Pa). Vụ cháy khiến hàng chục khách hàng đang hát trong quán hoảng loạn bỏ chạy. Người dân hiếu kỳ tập trung đứng xem gây tắc giao thông. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do bất cẩn. Ước tính tổng thiệt hại tài sản khoảng 20 triệu đồng; không gây thương vong cho người.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy-Chữa cháy khu vực Ayun Pa đã huy động 16 cán bộ chiến sĩ và 3 xe cứu hỏa đến hiện trường kịp thời dập lửa, không để lây lan sang khu vực khác.

N.T

Binh đoàn 15:

Khai mạc Liên hoan tuyên truyền viên trẻ

Binh đoàn 15 vừa tổ chức khai mạc Liên hoan tuyên truyền viên trẻ năm 2014 với sự tham gia của 210 thí sinh đại diện cho gần 8.000 đoàn viên thanh niên của 17 tổ chức Đoàn cơ sở trong toàn Binh đoàn.

Trong 2 ngày (11 và 12-9), các đội sẽ trải qua 2 phần thi chính, gồm: tuyên truyền viên và năng khiếu. Ở phần thi tuyên truyền viên, các đội có thể tuyên truyền miệng hoặc sân khấu hóa các nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam; những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Binh đoàn 15 trong cuộc vận động "Phát huy sáng kiến, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"... Ở phần thi năng khiếu, các đội sẽ mang đến liên hoan các tiết mục: hát, múa, thơ ca, tiểu phẩm... ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi người lính...

A.H

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân

Ngày 11-9, tại Hội trường 2-9 diễn ra Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân cho gần 190 đại biểu.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề gồm: giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND; giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chuyên đề vai trò của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử đối với hoạt động tiếp công dân và xử lý, theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

HỒNG SƠN

Khởi công xây dựng lớp mẫu giáo làng B, xã Gà, TP. Pleiku

Sáng 11-9, tại Phân hiệu Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Anh Hùng Đôn ở làng B, xã Gà, TP. Pleiku đã diễn ra lễ khởi công xây dựng lớp mẫu giáo làng B. Công trình lớp mẫu giáo làng B do UBND xã làm chủ đầu tư với số vốn 146 triệu đồng trong đó 100 triệu đồng của Tỉnh đoàn, 20 triệu đồng của Thành đoàn và Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP. Pleiku, 26 triệu đồng của UBND xã.

Đây là một trong những hoạt động trong chương trình "Hành trình về nguồn" do Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP. Pleiku và Đảng ủy xã Gà tổ chức. Cũng trong chương trình này, các đoàn viên thanh niên cũng đã tiến hành một số hoạt động như dâng hoa, báo công các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm của xã; khám-chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho dân làng; tặng quần áo cho bà con nhân dân; thăm và tặng quà các gia đình chính sách; tuyên truyền về an toàn giao thông...

Được biết, chương trình "Hành trình về nguồn" nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP. Pleiku (15-9).

VÂN NGỌC

Đâm chết vợ trước cổng Bến xe Đức Long

Khoảng 19 giờ ngày 10-9, trước cổng Bến xe Đức Long Gia Lai (phường Trà Bá, TP. Pleiku) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm một người phụ nữ tử vong. Nhiều nhân chứng kể lại, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe taxi chạy từ trong Bến xe Đức Long Gia Lai ra đường Lý Nam Đế, khi cách cổng bến xe khoảng 50 mét thì chiếc xe đột ngột dừng lại. Người đàn ông ngồi băng sau xe đã đâm liên tiếp vào người phụ nữ. Ngay sau đó, người phụ nữ được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Người đàn ông sau đó đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận tên là Giang Chí Cường (SN 1979, quê Long An), nạn nhân cũng là vợ của Cường tên là Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1993, quê Đồng Nai). Khi làm việc, Cường còn khá hoảng loạn sau khi gây án. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng Cường ra tay đâm chết vợ là do mâu thuẫn tình cảm. Kết quả khám nghiệm ban đầu, chị Hoa bị đâm hơn 20 nhát dao vào nhiều vùng trên cơ thể. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ VĂN NGỌC

Bắt giữ hơn 103 m³ gỗ

Chiều 9-9, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Tiến cho biết, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kon Tum vừa thực hiện tiến hành truy quét lâm tặc trên địa bàn 3 xã: Ia Dom, Ia Dal, Ia Tơi (huyện Sa Thầy), địa bàn giáp giới với tỉnh Gia Lai và Campuchia và phát hiện 5 bãi gỗ do lâm tặc khai thác.

Tại hiện trường, lực lượng Kiểm lâm thu giữ được hơn 103 m³ gỗ các loại từ nhóm III đến nhóm VI; trong đó, gồm có 12 m³ gỗ tròn, gần 91 m³ gỗ xẻ. Sau khi bắt giữ được khối lượng lớn gỗ trên, Kiểm lâm đã phối hợp với Viện Kiểm sát, Công an để khởi tố vụ án và vận chuyển số tang vật về Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy.

QUỐC ĐỊNH

TIN VĂN

● Trong 2 ngày (10 và 11-9), tại Khách sạn Pleiku, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho 58 công tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở thôn, làng thuộc các xã Lơ Ku, Krong (huyện Kbang) và Kon Chiêng, Ayun (huyện Mang Yang).

ĐÌNH YẾN

● Từ đầu năm đến nay, Trạm Khuyến nông huyện Chư Pưh tiếp tục triển khai dự án khí sinh học (Biogas) tại thị trấn Nhơn Hòa và xã Ia Hứ. Theo đó, từ nguồn vốn của dự án, mỗi hầm Biogas người dân được hỗ trợ 1,2 triệu đồng. Đến nay đã tiến hành xây dựng được 10 hầm.

QUANG TẤN

● Đến nay, UBND xã Ia Drăng (huyện Chư Prông) đã cấp hỗ trợ cho các hộ nhiều loại giống cây trồng, vật nuôi, như giống cao su, hồ tiêu, điều, cà phê ghép, giống lúa, phân bón, bò giống sinh sản... Tổng kinh phí thực hiện là 10,645 tỷ đồng.

Ngoài ra, xã đã tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng triển khai tổ chức mở 9 lớp đào tạo nghề nông thôn cho đồng bào dân tộc thiểu số với 510 học viên tham gia.

Q.T

Triển khai công tác...

(Tiếp theo trang 1)

của Tiểu ban Nội dung, thông qua Dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Tiểu ban Nội dung, thông qua Dự thảo kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV, thông qua Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phổ biến về một số quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, làm cơ sở xây dựng nội dung báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội, cùng một số nội dung liên quan...

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban Nội dung Hà Sơn Nhin đã chỉ đạo các ngành và bộ phận liên quan triển khai làm tốt các công tác chuẩn bị về nội dung cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng khâu tổng hợp, đánh giá đúng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2010-2015, làm cơ sở xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015-2020 thật sự phù hợp, sâu sát với thực tiễn địa phương, góp phần đảm bảo việc tổ chức đại hội đúng thời gian kế hoạch.

T.N

Không điều khiển xe khi đã uống bia, rượu!

Bí đỏ được giá, mất mùa

Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, giá bí đỏ được thu mua tại các đại lý trên địa bàn huyện Chư Pưh luôn ở mức cao, dao động từ 5 đến 7 ngàn đồng/kg (tùy theo chất lượng của bí), cao hơn 2 đến 4 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, niềm vui của người trồng bí đỏ trên địa bàn huyện không được trọn vẹn khi năng suất bí đỏ đạt thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết năm nay diễn biến bất lợi, đầu vụ xuất hiện nắng hạn cục bộ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, giai đoạn ra hoa thì mưa nhiều làm cho tỷ lệ đậu quả thấp dẫn đến năng suất giảm trên 50% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, vụ mùa năm 2014, tổng diện tích trồng bí đỏ khoảng 70 ha.

QUANG TẤN

KRÔNG PA:

Có 2.800 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Theo khảo sát, đánh giá của các cấp Hội Nông dân mới đây, toàn huyện Krông Pa hiện có 2.800 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 63% số hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu này.

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành phong trào sôi nổi, sâu rộng trong các tổ chức cơ sở Hội Nông dân trong huyện các năm qua. Hàng năm, có khoảng 4.000-5.000 lượt hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm trên 30% tổng số hộ nông dân trên địa bàn. Nhiều hộ đã xây dựng được mô hình sản xuất lớn với số vốn đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng. Qua phong trào, đã có nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên vượt khó và làm giàu thành công nhờ áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư sản xuất các giống cây, con cho giá trị kinh tế cao: giống mì, bắp cao sản, bò lai...

Được biết, toàn huyện Krông Pa hiện có 13.726 hộ nông dân, chiếm 82% tổng số hộ trên địa bàn, trong đó có 9.873 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Số hộ thuộc vùng khó khăn là 10.488 hộ, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 7.458 hộ.

HẢI LÊ

Hội thảo tổng kết mô hình trình diễn giống lúa OM 9676

Sáng 11-9, Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông thị xã Ayun Pa tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình trình diễn giống lúa OM 6976.

Có 12 hộ nông dân tham gia mô hình trên tổng diện tích 3 ha (xã Ia Sao có 2 hộ trồng 1 ha; xã Ia Rbol có 9 hộ trồng 2 ha). Nhà nước hỗ trợ 100% giống lúa nguyên chủng cùng với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc trong suốt quá trình cây lúa sinh trưởng và phát triển. Đây là giống lúa ngắn ngày (105 ngày), có năng suất, chất lượng cao, dễ nhánh khỏe, cây cứng, đóng hạt dày, hạt lúa thon dài, gạo dẻo và thơm ngon. Đáng chú ý, giống lúa này có khả năng chống chịu được một số loại sâu bệnh hại chính như: đạo ôn, khô vằn...

Kết quả khảo sát thực tế trên đồng ruộng cho thấy mô hình đạt yêu cầu đề ra, năng suất lúa trung bình 8 tạ/sào (cao hơn các ruộng trồng giống lúa Mã Lâm, TH6 mà nông dân đang sử dụng khoảng 1-1,5 tạ/sào). Sản phẩm lúa thu hoạch từ mô hình trên sẽ được nông dân sử dụng làm lúa giống nhân rộng sản xuất cho 2 vụ gieo trồng tiếp theo, hạn chế việc sử dụng giống kém chất lượng, hoặc dùng lúa thối làm lúa giống như lâu nay.

ĐỨC PHƯƠNG

Chậm triển khai sử dụng vật liệu xây dựng không nung

HÀ DUY

Đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như ô nhiễm môi trường mà các lò gạch đất sét nung mang lại, Chính phủ đã có lộ trình đưa vật liệu tương ứng vào thay thế vật liệu xây không nung (VLXKN). Qua 3 năm thực hiện, mặc dù UBND tỉnh đã xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, song đến nay số lượng các nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu quy trình sản xuất VLXKN cũng như việc đầu tư các nhà máy sản xuất tại địa bàn tỉnh ta còn rất ít và hạn chế.



Ảnh: K.N.B

Theo nội dung chương trình phát triển VLXKN đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của UBND tỉnh thì VLXKN gồm: gạch xi măng cốt liệu, vật liệu nhẹ... Khác với sản xuất gạch truyền thống (gạch nung) là phải sử dụng nguyên liệu đất sét và dùng nhiên liệu như than, củi để đốt, thải ra khói, gây ô nhiễm môi trường, gạch không nung chỉ sử dụng xi măng, cát, mặt đá và chất phụ gia...

Việc sử dụng VLXKN thay thế gạch đất sét nung truyền thống là một xu hướng phát triển tất yếu do loại sản phẩm này có nhiều ưu điểm vượt trội, như: không dùng đất sét để sản xuất mà dùng tận dụng phế thải công nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm nhiên liệu (như than, củi, dầu DO)... Sản phẩm có khả năng cách âm, cách nhiệt, chịu nhiệt tốt, bền, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm thời gian thi công, một số loại gạch nhẹ có tỷ trọng thấp, qua đó giảm tải trọng công trình và tiết kiệm chi phí xây dựng. Do vậy, VLXKN được xem như loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và đang được Nhà nước khuyến khích sản xuất, sử dụng để thay thế gạch đất sét nung truyền thống.

Thực ra không phải bây giờ chúng ta mới biết tới VLXKN mà trước kia, loại vật liệu này cũng đã từng sử dụng để xây dựng tường rào, bếp, công trình phụ... với tên gọi gạch block hay gạch bi. Ưu điểm của loại sản phẩm này là càng để lâu càng tốt, cường độ chịu lực càng cao, thời gian thi công nhanh, nhưng kích thước chúng lại không đều

nhau do được sản xuất theo phương pháp thủ công, và nặng hơn gạch nung truyền thống. Bởi vậy, loại gạch này mới chỉ dừng lại ở những công trình nhỏ lẻ. Ở Việt Nam nói chung và tỉnh ta nói riêng, nhu cầu về vật liệu xây rất cao, do đang trong giai đoạn phát triển. Và để cung ứng đủ số vật liệu xây trên, buộc phải dùng loại gạch nung và tất nhiên, sẽ phải chấp nhận những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Đó là việc phải sử dụng một lượng than hóa thạch khổng lồ, kèm theo đó là một lượng củi đốt rất lớn dẫn đến chặt phá rừng, mất cân bằng sinh thái. Đặc biệt, khói thải của việc nung gạch còn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Hiện trên địa bàn tỉnh ta chưa có nguồn cung VLXKN đạt tiêu chuẩn có đăng ký. Và các công trình có sử dụng vốn ngân sách khởi công mới năm 2014 đã được phê duyệt dự án và tổng mức đầu tư, theo đó, việc điều chỉnh chủng loại vật liệu sẽ ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư và tiến độ khởi công các dự án. Đây được coi là những nguyên nhân chính khiến việc sử dụng VLXKN trên địa bàn tỉnh chậm theo chỉ đạo của Chính phủ và so với các tỉnh khác trong cả nước. Bởi vậy, theo đề xuất của Sở Xây dựng về lộ trình sử dụng VLXKN, đã được sự đồng ý của UBND tỉnh, từ năm 2015, tại các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước buộc phải sử dụng 50% vật liệu không nung (đối với các đô thị loại 3) và tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 30%. Đối với các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn

vốn, từ năm 2015, phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 sử dụng tối thiểu 50% VLXKN loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây).

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều nguồn nguyên liệu thích hợp cho việc phát triển sản xuất gạch không nung như xi măng, cát, bột đá, đất đồi... Nhưng số lượng các nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu quy trình sản xuất gạch không nung, có ý định đầu tư sản xuất còn ít. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu. Các dự án đang triển khai có dự án sản xuất VLXKN của Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế (Tổng Công ty 15), quy mô dự kiến 20 triệu viên QTC/năm đã thực hiện thẩm định dự án. Thêm nữa là một số cơ sở sản xuất gạch xi măng cốt liệu ở quy mô nhỏ, sản phẩm chưa được công bố hợp quy, hợp chuẩn, chủ yếu phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ. Đối với gạch bê tông khí chưng áp thì chỉ có Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất và Thương mại Hoa Đá-Chi nhánh TP. Pleiku đã đầu tư dây chuyền sản xuất với công suất khoảng 1 triệu viên/năm.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã chủ động xây dựng giá của gạch không nung để đưa vào công bố giá vật liệu hàng tháng của Liên sở Xây dựng-Tài chính dựa trên cơ sở giá cung cấp của các đơn vị sản xuất trên địa bàn các tỉnh lân cận. Việc giãn tiến độ sử dụng VLXKN nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện nay và tạo điều kiện cho các địa phương, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có thời gian chuẩn bị đầu tư sản xuất VLXKN.

H.D

Tỷ lệ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản chậm

Tính đến nay, khối lượng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Chư Pưh là 59,574 tỷ đồng, đạt 74,8% kế hoạch, giải ngân được 17,793 tỷ đồng, đạt 22,3% kế hoạch. Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân còn khá chậm là do năm 2014, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia như 135, vốn giao Trái phiếu Chính phủ được UBND huyện giao các xã, thị trấn làm chủ đầu tư nên triển khai còn chậm. Mặt khác, chế độ thanh toán vốn năm 2014 thay đổi, các doanh nghiệp muốn ứng vốn phải có bảo lãnh ngân hàng, trong khi thủ tục bảo lãnh

ngân hàng còn rườm rà nên các doanh nghiệp không làm thủ tục ứng vốn tập trung dẫn đến tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Được biết, tổng vốn kế hoạch xây dựng cơ bản của huyện Chư Pưh năm 2014 là 79,629 tỷ đồng, bao gồm các nguồn vốn như Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vốn ngân sách tỉnh, huyện và ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

NGUYỄN QUANG

Đảng bộ huyện Chư Prông

Nhân dịp Đảng bộ huyện Chư Prông tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15-9), phóng viên Báo *Gia Lai* đã có cuộc phỏng vấn đồng chí NGUYỄN QUỐC DŨNG - Bí thư Huyện ủy Chư Prông xung quanh những thành tựu đạt được của huyện trong thời gian qua.



● **P.V:** Xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật của huyện qua 60 năm xây dựng và trưởng thành?

- **Đồng chí NGUYỄN QUỐC DŨNG:** 60 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua 15 kỳ đại hội; với mỗi chặng đường cách mạng, Đảng bộ huyện Chư Prông đã đề ra nhiều Nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương. Cho đến nay, sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chư Prông đã đạt được những thành tựu to lớn và đáng tự hào. Đó là: Từ một nền kinh tế tự cung, tự cấp, huyện đã đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, dịch vụ; nông nghiệp phát triển lên một trình độ cao, quy hoạch và hình thành nhiều vùng chuyên canh: cao su, tiêu, cà phê, lúa nước, góp phần phát triển nền kinh tế của huyện nhà qua từng năm và từng thời kỳ, đã làm thay đổi to lớn đời sống, kinh tế-xã hội của huyện. Thành quả đó là sản phẩm của công cuộc đổi mới, thuộc về nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Nổi bật là thu ngân sách đạt khá; tổng thu ngân sách huyện trong những năm qua luôn giữ ở mức cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Huyện được công nhận đạt phổ cập THCS vào năm 2010; 50% trạm y tế có bác

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng huyện phát triển bền vững

✍ **NGUYỄN DUNG** (thực hiện)

sĩ, đạt 2,64 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 27,32% cuối năm 2010 xuống còn 14,62% vào cuối năm 2013. Toàn huyện hiện có 65 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 99,4%; tỷ lệ người dân được xem truyền hình đạt 88%. Công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở được chú trọng. Đến nay Đảng bộ huyện có 3.017 đảng viên, sinh hoạt ở 57 tổ chức cơ sở đảng và 272 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đạt nhiều kết quả tích cực và tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, tư duy, đạo đức lối sống, trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao của mỗi đảng viên và cán bộ, công chức. Quốc phòng-an ninh ở địa bàn được giữ vững.

Ghi nhận những công lao đóng góp xuất sắc của Đảng bộ huyện và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang qua các thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã tuyên dương và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 9 tập thể và 4 cá nhân, cùng nhiều huân, huy chương các loại. Huyện Chư Prông là đơn vị đầu tiên của Tây Nguyên vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, năm 2011 cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và năm 2014 được tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

● **P.V:** Để xây dựng Chư Prông phát triển ổn định và bền vững, theo đồng chí thời gian tới huyện cần phải làm gì?

- **Đồng chí NGUYỄN QUỐC DŨNG:** Tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ huyện, thời gian tới các tổ chức cơ sở đảng, mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường sự đoàn kết; thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trọng tâm của mỗi tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị phải thật sự vì dân, tin dân, hiểu dân, gần dân; tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố quan hệ máu thịt với nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ của huyện nhà. Mọi người, mỗi gia đình ra sức phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy huyện Chư Prông phát triển nhanh và bền vững về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong những năm tiếp theo.

Phát huy truyền thống vinh quang, tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào ý chí và nghị lực, trí tuệ và niềm tin của Đảng bộ, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng huyện Chư Prông ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.

● **P.V:** Xin cảm ơn đồng chí.

N.D

Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

✍ **NGUYỄN DIỆP**

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu Phạm Tiến Lợi cho hay: Gần 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân; nhiều gia đình đã tự nguyện tham gia hiến đất làm đường; dọn dẹp đường làng ngõ xóm... cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, nhất là vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM. Trong đó, họ đã tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, điện lưới thấp sáng và sản xuất... góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở vùng xa này.

Không chỉ xã Ia Lâu, mà phong trào nhân dân chung sức xây dựng NTM thực sự lan rộng ở hầu hết các xã của huyện Chư Prông. Dù đời sống còn gặp không ít những khó khăn, song khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khởi động, người dân các làng Thung, Lă, Pô của xã Ia Kly hưởng ứng mạnh mẽ. Người dân đã hiến 1.354 m² đất để địa phương chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, làm đường giao thông nông thôn. Đặc biệt,

Với 42 km đường biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia, địa bàn rộng, lại đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Chư Prông gặp không ít khó khăn. Để vượt qua thử thách này, các cấp, các ngành và người dân cùng chung sức huy động các nguồn nội-ngoại lực nên quá trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chư Prông đạt kết quả khả quan, bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày.

nhân dân tự nguyện hiến đất, góp tiền chung sức cùng Nhà nước hoàn thành hạ tầng cơ sở, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển. Điển hình, nhân dân xã Ia Boòng tự nguyện đóng góp trên 1,215 tỷ đồng xây dựng hội trường thôn, đóng góp 715 triệu đồng làm đường điện 3 pha tại làng Sờr... Người dân xã Ia Phìn đóng góp 4,9 tỷ đồng cùng 1.018

ngày công lao động để tham gia xây dựng NTM. Phong trào nhân dân chung sức xây dựng NTM đã xuất hiện những cá nhân điển hình như ông Nguyễn Văn Gác-Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh làng Grang 2, xã Ia Phìn, hàng năm ủng hộ tiền cho các phong trào trong thôn, làng. Đặc biệt, năm 2013, ông bỏ ra 400 triệu đồng hạ trạm biến áp 160kV để tưới 50 ha cà phê của gia đình và cà phê của 20 hộ dân trong vùng... cùng nhiều gương điển hình khác trong xây dựng NTM ở Chư Prông.

Thống kê của Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Chư Prông, sau gần 4 năm triển khai thực hiện tại 19/19 xã của huyện, cho thấy nhân dân đã tự nguyện thực hiện phát quang, khơi thông cống rãnh và dọn vệ sinh đường làng... được 354,64 km. Hơn 12.450 hộ chỉnh trang lại hàng rào, vườn nhà; 135 thôn, làng đóng góp làm cổng chào của thôn, gần 6.000 hộ gia đình mắc điện chiếu sáng trước nhà... Ngoài đóng góp 13.762 ngày công lao động, nhân dân đóng góp 29,461 tỷ đồng xây dựng hệ thống



Ảnh: N.D

giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng; diện phục vụ sản xuất, sinh hoạt... Bên cạnh đó, huyện huy động các nguồn vốn đầu tư, nguồn hỗ trợ các chương trình, dự án khác lồng ghép vào đầu tư xây dựng NTM, nâng tổng vốn đầu tư NTM của huyện đạt trên 289,482 tỷ đồng làm cơ sở giúp người dân ở các thôn, làng phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo (hiện còn 14,62% hộ nghèo, giảm 6,38% so với năm 2011).

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và PTNT-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Chư Prông: Xây dựng NTM là quá trình lâu dài cần triển khai phù hợp với thực tiễn của địa phương; các chương

trình gắn với từng năm, đồng thời lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Tập trung các nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư xây dựng NTM trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Xây dựng các chương trình phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào xây dựng NTM... Phấn đấu từ nay đến năm 2015 toàn huyện sẽ có 4 xã đạt chuẩn NTM gồm: Ia Drăng, Ia Phìn, Ia Boòng và Bàu Cạn. Các xã còn lại sẽ đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Trước mắt trong năm 2014 này mỗi xã phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí, riêng xã điểm 4 tiêu chí.

N.D

Trong những năm gần đây, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số trên huyện biên giới Chư Prông đã có những chuyển biến tích cực. Từ chỗ chỉ biết trồng cây lúa rẫy, cây mì, giờ đây, với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự giúp đỡ trực tiếp của những người lính biên phòng, đồng bào nơi đây đã từng bước tiếp cận với cây lúa nước, cây cao su... nên đời sống kinh tế cũng dần ổn định.



Nghĩa tình Trên biên giới

✍ BÍCH NGA

Khi người lính “ba cùng” với đồng bào

Xã Ia Púch hiện có 488 hộ dân với 2.502 khẩu, trình độ dân trí thấp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 98%, chủ yếu là đồng bào dân tộc Jrai. Trước đây, mỗi năm đồng bào chỉ trồng được một vụ lúa rẫy hoặc trồng mì, lương thực chỉ đủ dùng trong khoảng 3 tháng. Thời gian còn lại của năm chỉ biết dựa vào rừng để sống qua ngày. Thu nhập bấp bênh, phong tục tập quán lạc hậu nên cuộc sống luôn nghèo đói, thiếu thốn.

Tuy nhiên những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch (727) đời sống của người dân đã dần ổn định. Hiện nay, hầu như gia đình nào cũng có vài ha cao su tiểu điền, cà phê, hồ tiêu... cho thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đồng trở lên, số hộ nghèo đói chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Ông Rmah Hun ở làng Chư Kó, xã Ia Púch chia sẻ: Nhờ hồi đói cơm, thiếu muối, Bộ đội Biên phòng 727 thường xuyên xuống làng vận động, hướng dẫn bà con cách làm ăn để đỡ đói, thoát nghèo. Minh là người đầu tiên trong làng học theo bộ đội làm lúa nước. Ngày đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng lội suối để đào đất làm mương dẫn nước, xuống tận ruộng để chỉ cách trồng lúa nước cho dân. Lúc đầu thấy khó mình với dân làng không thích nên đem ruộng trả lại cho đồn, vậy mà bộ đội vẫn kiên trì vận động, hướng dẫn. Một mùa, hai mùa... rồi dân làng cũng chịu làm theo và lúa cũng chịu cho năng suất cao hơn. Đến giờ người dân làng mình đã khai phá hơn 2 ha ruộng lúa nước và tiếp tục sản xuất trên 20 ha ruộng lúa một vụ...

Thượng tá Nguyễn Thanh Quảng-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Púch, cho biết: Nhiều năm qua, ngoài nhiệm vụ quản lý, tuần tra bảo vệ hơn 10 km đường biên giới, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đồn 727 còn có thêm trọng trách giúp bà con dân tộc Jrai phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay gần 500 hộ đồng bào dân tộc Jrai thuộc 5 thôn, làng ở xã Ia Púch đã biết cách làm lúa nước 2 vụ, trồng cao su tiểu điền đem lại thu nhập khá cao, diện mạo nông thôn của xã cũng vì thế mà thay đổi, phát triển hơn.

Nghĩa tình nơi biên giới

Xã Ia Mờ được biết đến là nơi có điều kiện khí hậu khá khắc nghiệt của huyện Chư Prông nên việc phát triển sản xuất luôn gặp trở ngại, cuộc sống của người dân vì thế cũng còn nhiều khó khăn. Lợi dụng điều này các đối tượng phản động FULRO tìm cách móc nối, lôi kéo, phá hoại cuộc sống bình yên của dân làng, nhưng nhờ cán bộ chiến sĩ Biên phòng, chính quyền địa phương giảng giải, bà con nêu cao cảnh giác không ai bị mắc lừa và

luôn hiệp lực với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Những câu chuyện nhân dân xã Ia Mờ tham gia bảo vệ biên giới được nhiều người biết và được nhiều địa phương làm điểm học tập. Đồng bào ở đây không chỉ là “tai, mắt” của bộ đội mà còn trực tiếp ngăn chặn vượt biên trái phép. Bà con trong xã đã bắt hàng chục vụ, gần 100 đối tượng giao cho Đồn xử lý... Còn nhớ cách đây mấy năm có 17 chị em phụ nữ ở làng Klá và làng Náp đang làm rẫy phát hiện có người muốn vượt biên trái phép, các chị đã mưu trí bắt được 11 đối tượng về giao cho đội công tác địa bàn... Chị Kpá Vát-người trực tiếp tham gia bắt 11 đối tượng vượt biên trái phép năm xưa tâm sự: “Bảo vệ biên giới là trách nhiệm của bà con mình. Từ trước đến nay Bộ đội Biên phòng đã giúp làng mình, xã mình nhiều việc lắm, giờ phải hỗ trợ cùng anh em ngăn chặn bọn người xấu chứ...”. Những đóng góp tích cực của bà con nơi đây là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Trung tá Trần Thanh Hùng-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Mờ (729) chia sẻ: Xây dựng thế trận biên phòng không phải chỉ dựa trên thực địa núi non sông suối mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin trong lòng người dân. Tình quân dân khăng khít, yêu thương thì thế trận sẽ vững chắc. Chính vì vậy, ngoài chuyện thường xuyên vận động đồng bào sống đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn tổ chức hàng ngàn ngày công lao động giúp dân sản xuất, thường xuyên thăm khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho đồng bào trong xã, nhiều sĩ quan còn giữ luôn vai trò thầy giáo giúp các cháu học sinh ôn luyện kiến thức...

Quả thật vậy, mỗi người lính Biên phòng đều mang trong mình hai tính chất quân sự lẫn dân sự. Ngoài vai trò người lính các anh còn kiêm luôn thầy giáo, bác sĩ, công an, kiểm lâm, cán bộ văn hóa, cán bộ nông lâm... bởi những công việc mà các anh đang làm hàng ngày dường như bao hàm tất cả.

Tại vùng đất biên giới Chư Prông này, những cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Lốp (731) cũng được nhân dân các làng Suối Khôn (xã Ia Pơ) và Làng thanh niên Lập nghiệp (xã Ia Mờ) yêu thương và đặt trọn niềm tin để gấn bó chia sẻ vui buồn gian khó.

Người dân ở đây chủ yếu sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống rất khó khăn, quanh năm chỉ trông vào một vụ lúa và bắp lúc mùa mưa. Khí hậu khắc nghiệt, mùa khô nắng nóng kéo dài hoa màu không phát triển nổi, chăn nuôi cũng không hiệu quả, rầy y tế, giáo dục, văn hóa... cái gì cũng thiếu và cái gì cũng được cán bộ, chiến sĩ Đồn 731 hỗ trợ, giúp đỡ nên bà con rất gắn bó với Bộ đội Biên phòng nơi đây.

B.N

Ghi ở làng Bạc anh hùng

✍ THÁI BÌNH

“Trong kháng chiến, xã E5 (Ia Phìn) nói chung, làng Bạc nói riêng được coi là “bức tường thép” của ta. Trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, dân làng Bạc vẫn kiên cường, quyết một lòng theo Đảng, theo Cách mạng, quyết tâm bảo vệ quê hương. Ngày nay, làng Bạc (gồm Bạc 1 và Bạc 2) đang vươn lên phát triển từng ngày, chung sức cùng các thôn, làng trong xã dựng xây một cuộc sống mới, đủ đầy hơn, ấm no hơn...”-ông Kpá Geo-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phìn khẳng định.

Mìn của Kpá Ó có mắt

Chuyện về bà Kpá Ó-nữ anh hùng của làng Bạc, của Ia Phìn nói riêng, của Chư Prông, của tỉnh nói chung, tôi nghe đã nhiều nhưng mỗi lần được trực tiếp nghe bà kể, tôi lại không thể nào giấu được niềm cảm phục đối với bà-một người bình dị, rất đỗi dịu dàng và mộc mạc đến từng lời nói. Nhưng, cứ theo cách nói của bà thì việc bà vinh dự được tuyên dương Anh hùng cũng là do được Đảng, Nhà nước dành cho nhiều sự yêu mến, bởi: “Công sức của mình có được là bao so với sự hy sinh của biết bao anh em, đồng đội”. Nhắc đến trận càn tháng 10-1962, giọng bà như nghẹn đắng: “Lúc sáng sớm, có người còn chưa kịp ăn cơm thì bọn giặc đã kéo đến làng, đồn bà con xếp thành hàng rồi... bắn. Người chết, người bị thương nằm la liệt. Máu chảy

vậy, cái cách đánh địch tài tình của bà mãi mãi còn trong ký ức của đồng đội.

Thắp lên những mùa xanh

Đã hẹn từ trước nên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phìn Kpá Geo-người con của làng, giờ thì có thêm trách nhiệm phụ trách làng Bạc 1 đón tôi ngay tại sân UBND xã. Vừa mới dừng xe trước cổng nhà già Sinh, chưa kịp cất lời chào tôi đã nghe tiếng Rmah Huy vọng ra từ phía vườn tiêu trước mặt: “Chuyện với già làng rồi thì nhớ sang nhà mình chơi đấy, mình kể chuyện làm tiêu cho mà nghe”. Thì ra, Rmah Huy vẫn còn nhớ câu chuyện cách đây khoảng gần 2 năm khi tôi tìm đến anh để viết về gương thanh niên sản xuất giỏi. Nhà Rmah Huy bây giờ, mảnh vườn ngay sát đường là những trụ tiêu đang lên màu xanh mướt; xa hơn là những hàng cà phê trái trĩu cành; hai vợ chồng, người chăm vườn, người làm công nhân của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai, bảo ban nhau gây dựng cuộc sống. Chẳng cứ nhà Huy, nhà Kpá Xuar, Kpá Klip, Kpá Nơng, Kpá Phi... cũng đều đã ghi tên mình vào danh sách 70% hộ khá, hộ giàu của làng rồi.

Trong trí nhớ của già Sinh, ký ức về những ngày ông cùng bà con dân làng rời nhà từ ngọn Chư Mê Yah về nơi này lập làng xây dựng cuộc sống mới hồi những năm cuối thập kỷ 70 thật vô cùng sống động, như vừa diễn ra mới hôm qua đây. Ngày ấy, cuộc sống của bà con chủ yếu nhờ vào cây đậu phộng và lúa

rẫy; đến những năm 1980-1982 thì một số hộ chuyển sang trồng lúa nước 2 vụ; và phải cộng thêm đến hơn 10 năm nữa thì công cuộc chuyển đổi cây trồng vật nuôi để xây dựng một cuộc sống ấm no mới được mở rộng trên bình diện cả



Vườn cà phê nhà già Kpá Sinh. Ảnh: T.B

làng. Cũng trong khoảng thời gian này, dân làng cũng bảo nhau học cách trồng cây cà phê, trồng tiêu, lớp thanh niên thì được nhận vào làm công nhân của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai và Công ty Cao su Chư Prông. Và, bắt đầu từ đây, làng Bạc (gồm 2 làng: Bạc 1 và Bạc 2) có một sự đổi thay rõ rệt, cuộc sống của đồng bào Jrai nơi đây ngày một khởi sắc, tươi mới hơn, ấm no hơn. Cả làng, hiện có khoảng 70 ha lúa nước, hơn 100 ha cà phê, 1.000 trụ tiêu; bên cạnh đó bà con còn nhận khoán chăm sóc cà phê cho Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai với trung bình 1 ha/hộ. Những gia đình như Rmah Huy, Kpá Klip, Kpá Nơng (làng Bạc 1), Kpá Ngol, Rơ Lan Pen, Rơ Lan Pat (làng Bạc 2) không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành những tấm gương làm giàu điển hình để bà con trong làng học theo khi thu nhập năm sau cao hơn năm trước, trung bình khoảng trên dưới 100 triệu đồng/năm.

như suối. Tôi thoát chết nhờ nằm gọn trong lòng người bác. Mẹ tôi lúc đó đang chuẩn bị sinh, dính đạn bị thương, mấy ngày sau cũng không qua khỏi. Nhà tôi có 11 người, trừ bố và anh đi vắng, còn lại đều bị địch giết...”.
Vậy là, trận càn tàn khốc ấy đã hằn sâu trong tâm trí của cô bé lên 10 và biến thành lòng căm thù như một lẽ tự nhiên. Sang tuổi 12, cô bé Kpá Ó đã vào đội văn nghệ của làng, học múa, học hát những bài ca cách mạng để động viên các anh chị du kích và bộ đội. 3 năm sau, Kpá Ó được làm du kích. Đội du kích có 30 người, là người nhỏ tuổi và cũng nhỏ con nhất nhưng Kpá Ó không chịu thua ai. Các anh, chị lớn mỗi người cầm 1 gùi (200 chông), Kpá Ó cũng cầm đủ chông ấy. Chông Kpá Ó, địch dính rất nhiều. Riêng gài mìn, Kpá Ó lại có một biệt tài riêng, đã gài là kẻ thù không có cách nào thoát được. Ngày ấy, anh em trong đội cứ bảo nhau: “Lũ giặc thì ngu còn mìn của Kpá Ó có mắt!”. Bởi

T.B

Quá tải

trong cấp, đổi giấy phép lái xe ô tô và mô tô

✍ TÚ UYÊN

Dù đã tăng nhân lực, tăng giờ làm và đề nghị cấp thêm trang-thiết bị nhưng số lượng hồ sơ xin cấp, đổi giấy phép lái xe vẫn quá tải tại bộ phận một cửa Sở Giao thông-Vận tải tỉnh.

NGƯỜI DÂN NÓNG LÒNG CHỜ ĐỢI

4 giờ chiều, phòng tiếp nhận hồ sơ xin cấp, đổi giấy phép lái xe tại Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai chật người đứng ngồi. Người dân từ các huyện và ở tại TP. Pleiku đều ngao ngán vì chờ đợi. Gặp chúng tôi ngay tại bãi gửi xe, ông Nguyễn Hữu Thắng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) nói: Giờ này cô mới vào thì biết bao giờ tới lượt?! Qua trò chuyện, ông chia sẻ: Tôi lấy số từ 10 giờ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa tới lượt. Mấy ông bạn đi cùng tôi cũng vậy. Chờ lâu lắm!

Thực hiện Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24-10-2013 của Bộ Giao thông-Vận tải về việc áp dụng chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ chất liệu nylon sang chất liệu nhựa (PET), bộ phận một cửa của Sở Giao thông-Vận tải tỉnh từ sáng đến chiều không khi nào ngớt người ra vào. Một số người dân từ huyện lên rủ nhau đi theo từng tốp rồi thay phiên nhau chờ trực bên ngoài sân. Có không ít người dân bỏ một buổi, thậm chí cả ngày công để đi đổi GPLX nhưng... lại quay về tay không.

CÁN BỘ LÀM KHÔNG NGHỈ NGƠI

Sở dĩ công tác nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân là bởi vì bộ phận một cửa chỉ có 3 cán bộ chuyên trách làm công tác thu nhận hồ sơ cấp mới, đổi GPLX nên công việc hiện nay là quá tải. Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh-ông Nguyễn Hữu Quế nói: Năm bắt tình hình người dân cấp, đổi giấy phép lái xe sẽ quá tải, Sở đã mở lớp và tăng cường cán bộ tập huấn nghiệp vụ tại chỗ nhằm bổ sung lực lượng đáp ứng nhu cầu của người dân, song

vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Nếu trước đây trung bình một ngày chỉ khoảng 125 hồ sơ cấp, đổi thì tại thời điểm này con số đã tăng lên 350 hồ sơ. Trong 2 ngày (9 và 10-9), cán bộ chức năng đã phải gửi trả hơn 100 bộ hồ sơ không đạt yêu cầu. Trong đó phần lớn là do giấy khám sức khỏe được cấp ở nơi không đủ điều kiện theo yêu cầu của Bộ Giao thông-Vận tải. Như vậy, với số lượng hồ sơ xin cấp, đổi GPLX quá tải từ người dân, bộ phận chức năng vẫn phải hết sức chú trọng hoàn thành sao cho hiệu quả nhất. Ông Lê Ngọc Hữu-Phó Trưởng phòng Quản lý Phương tiện Người lái, Sở Giao thông-Vận tải cho hay: Chúng tôi đã phải tăng cường nhân lực, đề xuất cấp thêm trang-thiết bị, thậm chí làm tăng ca đến đêm nhưng khối lượng công việc vẫn còn rất nhiều.

Theo lộ trình của Bộ Giao thông-Vận tải thì Sở đang áp dụng đổi GPLX ô tô các hạng từ B2, C, D, E. Đến giai đoạn năm 2015-2020 mới bắt đầu áp dụng đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3. Song vẫn có thông tin lệch lạc cho rằng trong năm 2014 nếu không đổi giấy phép lái xe hạng A1 thì sẽ phải thi lại nên lượng người đến Sở để hỏi và làm thủ tục tăng lên đáng kể.

Ông Hữu cho biết thêm: Hiện, chúng tôi đang quản lý tổng số 64.372 GPLX ô tô và 356.195 GPLX mô tô các hạng. Từ ngày 18-6-2013 đến nay đã cấp đổi cho 8.119 GPLX mô tô và 20.000 GPLX ô tô. Đồng thời, từ ngày 1-7-2013 đến nay đã cấp mới bằng vật liệu PET cho hơn 16.372 GPLX mô tô và 4.161 GPLX ô tô.

T.U



Ảnh: T.U

Xét xử lưu động vụ án đâm chết anh ruột

Ngày 9-9, tại trụ sở UBND xã Ia Ke (huyện Phú Thiện), Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động vụ án Rmah Anel (SN 1995, trú thôn Glung A, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) đâm chết anh trai là Rmal Jdar (SN 1992, trú cùng thôn).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trước đó, vào khoảng lúc 18 giờ 30 phút ngày 28-3-2014, trong lúc ngồi uống rượu tại nhà bố mẹ đẻ, Rmal Anel và anh trai là Rmal Jdar xảy ra cãi vã và xô xát. Bực tức, Rmal Anel chạy xuống nhà bếp lấy một con dao và đâm vào bụng khiến anh trai chết trên đường đi cấp cứu.

Xét mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Rmah Anel mức án 12 năm tù giam về tội giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN TÚ

Xét xử lại vụ Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Bình An:



Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (đứng) tại phiên tòa. Ảnh: H.C

Đề nghị xử phạt Trần Thị Quý Phượng trên 26 năm tù

✍ HOÀNG CỬ

Ngày 11-9, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tiếp tục tổ chức xét xử vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Bình An.

Trong phiên tòa lần này và các tài liệu có liên quan, bà Trần Thị Quý Phượng-Giám đốc Công ty Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Bình An luôn khẳng định, muốn có quan hệ tốt để làm ăn lâu dài, Phượng đã dùng tiền tạm ứng từ các công trình đi thỏa thuận, đưa tiền và mua quà tặng cho những người có ảnh hưởng, có quyền. Cụ thể: Ngày 28-10-2010, Phượng mua chiếc xe ô tô biển số 81A-002.78 với giá 1,525 tỷ đồng. Ngày 24-12-2010, Phượng nộp 152,5 triệu đồng thuế trước bạ đăng ký xe ô tô xong thì trao tặng xe 81A-002.78 cho ông Trần Thế Vinh-nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, Phượng còn nhiều lần đưa tiền cho ông Vinh đi công tác, trong đó ngày 17-8-2009 Phạm Thị Thanh Mai-nhân viên thuộc quyền của bà Phượng đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.

Phượng thỏa thuận trích 10% giá trị công trình tuyến đường liên xã Ia Chia-Ia O (huyện Ia Grai) và đã đưa 1 tỷ đồng cho ông Nguyễn Bổng-nguyên Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản (sau đây viết tắt là Ban QLDA) huyện Ia Grai. Số tiền này, Phượng đưa cho ông Bổng làm 2 lần tại các địa điểm khác nhau.

Khi trúng thầu, thi công công trình đường liên xã Nghĩa Hưng-Chư Jô (huyện Chư Pah), Phượng đã trực tiếp đến nhà riêng ông Đặng Thành Nguyên-Trưởng ban QLDA huyện Chư Pah và đưa cho ông Nguyên khoảng 400 triệu đồng. Ông Nguyên khai "Phượng không có đưa tiền, chỉ có biếu ông một hộp bánh và một chai rượu nhưng ông không nhớ bánh và rượu loại gì, trị giá bao nhiêu. Do nghĩ là quan hệ xã hội bình thường nên ông đã nhận bánh và rượu, chứ không có động cơ mục đích gì...". Phượng còn đưa cho ông Đặng Thái Huy-Phó Trưởng ban QLDA huyện Chư Pah 40 triệu đồng tại Công ty Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Bình An và đưa cho ông Trần Như Thảo-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah 20 triệu đồng tại quán nhậu Thư Giãn, TP. Pleiku.

Thi công tuyến đường số 1, số 5 và đường vào xã Ia Hội giai đoạn I, Phượng đã đưa cho ông Tần Văn Anh-Trưởng ban QLDA huyện Đak Pơ khoảng 800 triệu đồng (tương đương với 7% giá trị công trình). "Riêng công trình đường Đak Pling

thì Phượng chưa đưa tiền". Khi thi công các tuyến đường Đak Tơ Pang, đường Đak Pơ Pho, đường Nguyễn Trãi-thị trấn Kông Chro, Phượng đã đưa cho ông Phan Văn Chinh-Trưởng ban QLDA huyện Kông Chro 7% giá trị công trình, nhưng không nhớ cụ thể bao nhiêu. Riêng công trình đường Đak Pling thì bà Phượng chưa đưa tiền phần trăm cho chủ đầu tư.

Ngoài ra, Phượng còn khai nhận: Khi trúng thầu, thi công các tuyến đường ở TP. Pleiku (đường vành đai Tây Nam, đường vành đai lấp rác ở xã Gà, đường vành đai D2, Khu Lâm viên Biển Hồ...), huyện Ia Pa, huyện Phú Thiện (đường D26)...; Phượng đều chấp nhận làm "luật bất thành văn" là trích từ 7% đến 10% giá trị công trình cho các chủ đầu tư như thông lệ. Mục đích trích phần trăm cho các chủ đầu tư là để được quan hệ làm ăn thuận tiện, mang lại lợi nhuận. Ngay sau khi đưa tiền cho các cá nhân, Phượng đều ghi chép đầy đủ vào sổ tay để theo dõi, nhưng vì có liên quan đến rất nhiều người có chức có quyền nên Phượng lo sợ phạm tội đưa hối lộ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nên đã quyết định đốt cuốn sổ đó đi. Chính vì vậy mà, Phượng không còn chứng cứ gì để chứng minh việc đã đưa tiền của cho các chủ đầu tư như đã khai nhận.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng các cá nhân có liên quan đều một mực không thừa nhận việc nhận tiền của Phượng. Chẳng những thế, họ còn nói Phượng bịa đặt, vu khống trắng trợn. Bởi thế, Cơ quan Điều tra không có cơ sở kết luận việc nhận tiền và quà tặng.

Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Trần Thị Quý Phượng 14 đến 15 năm tù về tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", 11 đến 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 12 đến 14 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Trốn thuế". Tổng hợp hình phạt 25 đến 27 năm tù. Ngoài ra, Phượng còn phải trả số tiền đã chiếm đoạt theo quy định, tịch thu xe ô tô biển số 81A-002.78 để đảm bảo cho công tác thi hành án...

Đối với bị cáo Võ Thị Thụ-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Minh Tiến, Phó Giám đốc Doanh nghiệp Toàn Thắng, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 14 đến 18 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn"...

Chiều nay (12-9), Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

H.C



Sự cần thiết ban hành Luật Biển Việt Nam

L.T.S: Luật Biển Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21-6-2012. Luật này bao quát các vấn đề quy chế pháp lý các vùng biển Việt Nam và điều chỉnh các hoạt động trong các vùng biển Việt Nam, bao gồm 7 chương, 55 điều.

Thực hiện Kế hoạch số 3037/KH-UBND ngày 18-8-2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn Gia Lai; kể từ số báo hôm nay (thứ sáu, ngày 12-9-2014 và định kỳ thứ hai, thứ sáu hàng tuần), Báo Gia Lai mở chuyên mục này nhằm mục đích cung cấp những vấn đề liên quan đến Luật Biển và vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Mong độc giả đón đọc, giới thiệu cho nhiều người đọc và tham gia viết bài cho chuyên mục.

Sự cần thiết ban hành Luật Biển Việt Nam là bởi vì, nước ta là một quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.200 km, kinh tế biển và các ngành liên quan đến biển đóng góp lớn vào nền kinh tế đất nước. Năm 1994, nước ta đã phê chuẩn và chính thức trở thành thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Trong Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước Luật Biển năm 1982, Việt Nam đã khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Công ước và từng bước hoàn thiện các quy định pháp luật của mình để phù hợp với các quy định của Công ước.

Điều nói trên có nghĩa nước ta có quyền hưởng và thực hiện các quyền hợp pháp của một quốc gia ven biển, đồng thời chấp nhận thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo các quy định của Công ước. Trên thực tế, các nước ven biển đều có các luật về biển, luật về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa... Trong khi đó Việt Nam mới chỉ có một số văn bản pháp luật đề cập đến một số khía cạnh cụ thể có liên quan đến biển. Mặt khác, để vận dụng hiệu quả những nguyên tắc, quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, chúng ta cần xây dựng một bộ luật tổng quát về biển. Mục đích của việc xây dựng và ban hành Luật Biển Việt Nam là để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của nước ta, tạo cơ sở pháp

lý để xác định các vùng biển Việt Nam và quy chế pháp lý của các vùng biển đó; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích của Việt Nam.

Việc ban hành Luật Biển Việt Nam là nhu cầu tất yếu nhằm phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Do đó, Luật Biển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng về cả đối nội và đối ngoại. Việc Quốc hội thông qua Luật Biển Việt Nam là một hoạt động lập pháp quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan biển, đảo của đất nước.

Lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo đúng Công ước Luật Biển năm 1982. Đây là

cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo của Việt Nam. Sau khi ban hành Luật Biển Việt Nam, chúng ta đã đạt kết quả là làm cho các quy định pháp luật quốc gia hài hòa với các quy định của Luật Biển quốc tế, cụ thể là Công ước Luật Biển năm 1982. Việc này cùng với việc khẳng định chủ trương giải quyết các tranh chấp biển, đảo bằng các biện pháp hòa bình đã chuyển một thông điệp: Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982, thể hiện quyết tâm của Nhà nước ta phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

B.H (Biên soạn theo tài liệu của Bộ Nội vụ ban hành ngày 9-9-2012 và một số tài liệu khác có liên quan)

Biển Đông là một biển nửa kín, có diện tích khoảng 3,5 triệu km², trải rộng từ 3° vĩ Bắc đến 26° vĩ Bắc và từ 100° kinh Đông đến 121° kinh Đông, là một trong những biển lớn nhất thế giới. Có 9 nước tiếp giáp với biển Đông là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia và vùng lãnh thổ Đài Loan. Theo ước tính sơ bộ, biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 300 triệu người ở các nước và vùng lãnh thổ nói trên.

Biển Đông không chỉ là địa bàn chiến lược quan trọng đối với các nước trong khu vực mà còn của cả châu Á-Thái Bình Dương và châu Mỹ.

(Còn nữa, mời các bạn đón đọc số báo ra ngày thứ hai, 15-9)



Các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai

(Tiếp theo số báo 4062 ra ngày 11-9-2014)

● BỘ TÀI CHÍNH

- Kiến nghị:

Chính phủ đã ban hành các chế độ, chính sách mới nhưng không bổ sung kinh phí cho địa phương nên khó khăn trong việc thực hiện. Đề nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ để cấp kinh phí cho tỉnh Gia Lai, cụ thể: (1) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1-3-2012 về khám-chữa bệnh cho người nghèo, theo đó hỗ trợ tiền ăn tối thiểu 3% mức lương tối thiểu chung, hỗ trợ chi phí vận chuyển bằng 0,2 lít xăng/lần; hỗ trợ 1 phần chi phí khám-chữa bệnh... (kinh phí năm 2013 là 15,186 tỷ đồng, kinh phí năm 2014 là 28,124 tỷ đồng, tổng cộng 2 năm là 43,310 tỷ đồng); (2) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 8-1-2014 quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, nhưng năm 2013, Trung ương không bổ sung kinh phí 112 tỷ đồng. Năm 2014 địa phương đã tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện là 15,023 tỷ đồng, hiện nay Bộ Tài chính chưa cấp bổ sung kinh phí. Đề nghị sớm xem xét, cấp bổ sung kinh phí cho tỉnh Gia Lai.

- Trả lời:

Về kinh phí thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1-3-2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18-10-2013 của Liên bộ Y tế-Tài chính; ngày 13-1-2014, Bộ Tài chính có Văn bản số 573/BTC-NSNN trả lời tỉnh Gia Lai về đề nghị hỗ trợ kinh phí bổ sung quỹ khám-chữa bệnh cho người nghèo; theo đó: "...trong điều kiện cân đối ngân sách trung ương năm 2013 rất khó khăn, Bộ Tài chính đề nghị địa phương chủ động sử dụng quỹ khám-chữa bệnh cho người nghèo để thực hiện chính sách khám-chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1-3-2012 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, chủ động bố trí ngân sách địa phương để bố trí kinh phí hỗ trợ quỹ và kinh phí quản lý quỹ. Từ năm 2014, địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ quỹ khám-chữa bệnh cho người nghèo theo quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 1-3-2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18-10-2013 của Liên bộ Y tế-Tài chính".

Về kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16-7-2013 của Liên bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; năm 2013, đề nghị các địa phương sắp xếp, bố trí trong dự toán ngân sách địa phương đã được giao để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với nhu cầu kinh phí năm 2014; Bộ Tài chính đã bổ sung cho tỉnh Gia Lai 8,346 tỷ đồng (Văn bản số 4489/BTC-NSNN ngày 10-4-2014) để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2013-2014 (từ tháng 1 đến tháng 5-2014), đồng thời đề nghị địa phương báo cáo kết quả hỗ trợ thực hiện chính sách học kỳ I năm học 2013-2014 và số lượng học sinh, kinh phí thực hiện chính sách học kỳ I năm học 2014-2015 gửi Bộ Tài chính trước ngày 1-9-2014 để có căn cứ cấp tiếp kinh phí cho tỉnh.

(Còn nữa)

Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính trong thanh niên

✍️ ÁI LINH



Cán bộ dự án hướng dẫn bạn trẻ sử dụng máy tính. Ảnh: A.L

Gia Lai là một trong 16 tỉnh thành tham gia dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (dự án BMGF-VN) trong bước 2, giai đoạn II. Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 425 bộ máy tính tại 63 điểm thư viện và bưu điện văn hóa xã. Dự án ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ nhiệt tình tham gia.

Mặc dù người dân ở các huyện vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn nhưng theo ghi nhận từ hệ thống quan sát của dự án BMGF-VN, mọi người bắt đầu nhận thấy lợi ích mà công nghệ thông tin đang dần thay đổi đời sống của họ. Trong đó, 85% người sử dụng máy tính

và truy cập internet tại các điểm công cộng là thanh niên. Đối tượng này có nhiều ưu thế như: năng động, tiếp thu công nghệ mới nhanh và luôn đi đầu trong nhiều phong trào hoạt động quần chúng. Vì vậy, đây là nhóm đối tượng chính mà dự án hướng đến nhằm tạo ra sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, giúp người dân chủ động

tiếp cận và nhận thấy những lợi ích mà máy tính và internet đem lại.

Ngoài những sự kiện truyền thông tổ chức dành riêng cho thanh niên tại điểm tiếp nhận dự án, Ban tổ chức đã có sự phối hợp với các chi đoàn thanh niên tuyên truyền nhiều hoạt động bổ ích, như hướng dẫn các đoàn viên sử dụng hiệu quả các tính năng mà máy tính và internet đem lại. Các Bí thư chi đoàn cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác vận động đoàn viên thanh niên học hỏi, tiếp cận công nghệ thông tin để nâng cao kiến thức đời sống, cũng như phục vụ hiệu quả cho học tập và công việc. Nhiều đoàn viên thanh niên đã trưởng thành và áp dụng những tiến bộ khoa học vào trong sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

A.L



● Thủ tướng Chính phủ ngày 10-9 đã ký Quyết định số 1611/QĐ - TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Theo quyết định, vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Vietnam Airlines là 14.101,84 tỷ đồng, trong đó Nhà nước sở hữu 75% vốn điều lệ, bán cho nhà đầu tư chiến lược là 20%; bán đấu giá công khai là 3,465% và phần còn lại sẽ bán ưu đãi cho người lao động.

● Năm 2016, Việt Nam sẽ phóng vệ tinh NanoDragon-đây là chia sẻ của PGS.TS Phạm Anh Tuấn-Giám đốc Trung tâm Vệ tinh quốc gia-VNSC, tại Hội thảo "Tổng quan về công nghệ vệ tinh và ứng dụng" do CLB Nhà báo Khoa học-Công nghệ (Hội Nhà báo Việt Nam) và VNSC phối hợp tổ chức tại Hà Nội sáng 10-9. PGS.TS Phạm Anh Tuấn cho biết thêm, sau khi phóng thành công vệ tinh siêu nhỏ PicoDragon (trọng lượng 1 kg) lên quỹ đạo, năm 2016 VNSC sẽ phóng vệ tinh cỡ nano trọng lượng 10 kg mang tên NanoDragon do các chuyên gia Việt Nam thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ.

● Triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, từ nay đến năm 2016, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đóng mới gần 190 tàu khai thác và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng. Trong tổng vốn đầu tư đóng tàu giai đoạn 2014-2016 trên 1.600 tỷ đồng, có vốn vay ngân hàng là hơn 1.400 tỷ đồng, ngư dân đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.

HÀ SỰ (tổng hợp)

Italia thử nghiệm vắc xin kháng virus Ebola

Hiện Italia đang bước đầu nghiên cứu và phát triển loại vắc xin kháng virus Ebola. Qua các thử nghiệm trên khỉ, loại vắc xin này đã cho kết quả tích cực.

Đây là công trình nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học Mỹ và Italia tại Viện Khoa học IBRM có trụ sở tại Pomezia, phía Nam Rome, tiến hành. Hiện giai đoạn thử nghiệm vắc xin trên người đã được triển khai. Đây là một trong 2 loại vắc xin mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ nghiên cứu để chống lại dịch bệnh chết người đang hoành hành tại khu vực Tây Phi. Tính đến hiện tại, tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm chủng virus chết người này đã là 4.293 người, trong đó số ca tử vong đã lên tới 2.296 người.

(theo SGGP)

Ấn Độ phóng tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân



Ngày 11-9, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do nước này tự chế. "Đây là một vụ phóng tên lửa hoàn hảo", M.V.K.V. Prasad-một quan chức trong nhiệm vụ phóng tên lửa nói với các phóng viên.

Trang tin IBN Live cho biết tên lửa đất đối đất Agni-I được phóng từ một căn cứ quân sự trên đảo Wheeler thuộc bang Odisha, miền Đông Ấn Độ. Đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tầm bắn khoảng 700-900 km.

(theo Tuổi Trẻ)

Đội tàu huấn luyện của hải quân Nhật Bản thăm Australia



Ngày 11-9, đội tàu huấn luyện gồm 3 chiếc của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) đã tới thành phố Sydney, bắt đầu chuyến thăm Australia 4 ngày trong khuôn khổ một chương trình huấn luyện kéo dài 6 tháng với hải trình xuyên châu Á-Thái Bình Dương, bắt đầu từ tháng 5 vừa qua.

Các tàu huấn luyện đường dài JS Kashima, JS Setoyuki và JS Asagiri, cùng khoảng 730 sĩ quan và thủy thủ đoàn, trong đó có 172 thực tập sinh, sẽ lưu lại Sydney 3 đêm và rời khỏi đây vào ngày 14-9. Mục đích đợt huấn luyện này là nhằm huấn luyện các học viên mới cũng như thúc đẩy nhận thức chung và thiện chí với các nước mà đội tàu ghé thăm, trong đó có Cuba, Jamaica, Mexico, New Zealand, Panama, Polynesia, Trinidad và Tobago, Mỹ.

(theo TTXVN)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO ● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO ● THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á CƠ SỞ TẠI GIA LAI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á CƠ SỞ GIA LAI LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG THUỘC ĐẠI HỌC HUẾ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC CÁC NGÀNH:

● LUẬT ● BÁO CHÍ ● CÔNG TÁC XÃ HỘI

- * Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 24/10/2014
- * Thi tuyển: Ngày 01 và 02/11/2014 (Môn thi tuyển: Văn, Sử, Địa)
- * Thời gian đào tạo: 9 học kỳ (học ngoài giờ hành chính)
- * Phát hành và nhận hồ sơ kể cả ngày thứ 7

Phát hành và thu hồ sơ tại:

• ĐC: 150B Lê Thánh Tôn, phường Iakring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
• ĐT: 0593 877977, 05113 531188, 01674 625854, 0905 448020, 0906 434184
• Website: gialaidonga.edu.vn - Email: gialai@donga.edu.vn

MỜI BẠN ĐỌC ĐẶT MUA BÁO GIA LAI tháng 9, 10, 11, 12 năm 2014

Ấn phẩm	Đơn giá (đồng)
Báo Gia Lai hàng ngày	2.000
Báo Gia Lai Cuối tuần	3.500

(Nếu thay đổi hoặc ghép kỳ xuất bản, Báo Gia Lai sẽ thông báo đến quý bạn đọc)

Bạn đọc đặt mua các ấn phẩm của Báo Gia Lai tại bưu điện gần nhất hoặc tại Phòng Quảng cáo-Phát hành (Báo Gia Lai). Địa chỉ: 2A-Hoàng Văn Thụ-TP. Pleiku-tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (059) 2470666-3824123-3821031.

Fax: (059) 3871645-3821153; Email: baogialai@dng.vnn.vn; quangcaobgl@gmail.com

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA LAI

Thông báo mời chào hàng

- Tên bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Gia Lai.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy POS Pax S90.

- Tên dự án: Mua sắm máy POS Pax S90.

- Nguồn vốn: Chi phí công cụ lao động năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 10-9-2014 đến ngày 16-9-2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Gia Lai, số 112 Lê Lợi-TP. Pleiku-Gia Lai. ĐT: (059) 3824310; Fax: (059) 3875221.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 10 giờ, ngày 16-9-2014.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH GIA LAI THÔNG BÁO

Khai trương Phòng Giao dịch Ia Grai

1. Tên giao dịch: Phòng Giao dịch Ia Grai thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai.

Địa điểm: 367 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (059) 3844415; Fax: (059) 3844415.

Thời gian khai trương và chính thức đi vào hoạt động: Từ ngày 15-9-2014.

2. Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, huy động vốn, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong quy chế hoạt động của phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

VIETINBANK GIA LAI HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH